

Young Living แต่งตั้ง จาเรด เทอร์เนอร์ เป็น กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติ การ



หลังรับบทบาทสำคัญในการผลักดันการเติบโตของบริษัทมาโดยตลอด

Young Living Essential Oils ผู้นำของโลกด้านน้ำมันหอมระเหย ประกาศแต่งตั้ง จาเรด เอส. เทอร์เนอร์ เป็น กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ หลังจากที่เขาได้เป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนการเติบโตของ Young Living สู่อันดับพันล้านดอลลาร์ ด้วยรายได้ที่เพิ่มขึ้นกว่า 800% ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา โดยเขาจะเดินทางอย่างใกล้ชิดกับ ดี. แกรี่ ยัง ผู้ก่อตั้งและประธานคณะกรรมการบริหารบริษัท และแมรี ยัง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อเติมเต็มวิสัยทัศน์ในการส่งมอบน้ำมันหอมระเหยบริสุทธิ์ของ Young Living ให้แก่ทุกคนทั่วโลก

คุณเทอร์เนอร์ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการมานาน 2 ปีแล้ว โดยมีบทบาทสำคัญในการพัฒนา Young Living ให้ก้าวขึ้นเป็นองค์กรระดับโลกมูลค่าพันล้านดอลลาร์ ซึ่งมีลูกค้ากว่า 4 ล้านราย พนักงาน 3,000 คน รวมถึงบริษัทและฟาร์มพันธมิตร 16 แห่งทั่วโลก ความมุ่งมั่นของเขาในการสานต่อพันธกิจของ Young Living นั้นคือการแบ่งปันน้ำมันหอมระเหยบริสุทธิ์คุณภาพสูงให้แก่ทั่วโลก ถือเป็นแรงผลักดันให้บริษัทเติบโตในระดับสากล

คุณแกรี่ ยัง กล่าวว่า “ผมต้องการความสมบูรณ์แบบ เพราะลูกค้าของเราควรได้รับสิ่งที่ดีที่สุด และจาเรดก็เป็นผู้นำที่ไว้วางใจได้ เขาอยู่เคียงข้างผมมาตลอดทั้งในยามขึ้นสูงและลงต่ำ เขาได้พิสูจน์ตัวเองแล้วว่าเป็นผู้นำที่ประสบความสำเร็จและเชื่อถือได้ นอกจากนี้ยังมีความสามารถในการพัฒนาคนและสร้างแรงบันดาลใจให้กับทีมงาน เขารักผู้คน สุขภาพ การผจญภัย และธรรมชาติเช่นเดียวกับผม เขาได้พิสูจน์ตัวเองแล้วและจะรับหน้าที่สานต่อวิสัยทัศน์ของผมต่อไป”

คุณแมรี ยัง กล่าวว่า “ความมุ่งมั่นของจาเรดเป็นสิ่งที่มีความสำคัญในการผลักดันบริษัทของเราไปข้างหน้า ภายใต้การดูแลของเขา Young Living จะสามารถสานต่อแนวทางที่แกรี่และฉันวางไว้ตั้งแต่เมื่อ 24 ปีที่แล้ว ตอนที่เราก่อตั้งบริษัทขึ้นมา”

คุณเทอร์เนอร์กล่าวว่า “นี่เป็นเกียรติครั้งสำคัญในชีวิต และผมจะไม่ทำเล่นๆอย่างแน่นอน แกรี่และแมรีวางแนวทาง

ให้ Young Living ไปได้แล้ว โดยกำหนดให้คนมาเป็นอันดับหนึ่งและสำคัญที่สุด ส่วนคุณภาพของน้ำมันหอมระเหยก็สำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน ขณะที่การสร้างสายสัมพันธ์กับธรรมชาติก็เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ และภายใต้การนำของ Young Living จะไม่มีวันออกนอกแนวทางนี้ เราจะเดินหน้าแบ่งปันน้ำมันหอมระเหยอันเป็นของขวัญจากธรรมชาติให้แก่ผู้คนหลายล้านทั่วโลกต่อไป”

คุณเทอร์เนอร์เข้ามาทำงานกับ Young Living ในปี 2555 ในตำแหน่งรองที่ปรึกษาด้านกฎหมายระหว่างประเทศ โดยมาพร้อมประวัติที่แข็งแกร่งในด้านกฎหมายและธุรกิจระหว่างประเทศ จากนั้นได้ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและการตลาด โดยมีหน้าที่วางกลยุทธ์และผลักดันการเติบโตของบริษัทในระดับสากล เขาดูแลตลาด 20 แห่ง รวมถึงพนักงานฝ่ายขายและการตลาดกว่า 1,000 คนทั่วโลก ก่อนที่จะขึ้นดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการในที่สุด

ก่อนที่จะมาทำงานกับ Young Living คุณเทอร์เนอร์เคยเป็นทนายความด้านธุรกิจระหว่างประเทศของ Kirton McConkie บริษัทกฎหมายที่ใหญ่ที่สุดในรัฐยูทาห์ โดยมีหน้าที่ให้คำปรึกษาแก่บริษัทข้ามชาติและองค์กรไม่แสวงผลกำไรในเรื่องของการขยายกิจการระหว่างประเทศ นอกจากนี้จะให้คำปรึกษาทางกฎหมายแล้ว คุณเทอร์เนอร์ยังเป็นผู้ประกอบการที่มีพรสวรรค์ โดยประสบความสำเร็จในการก่อตั้งและบริหารบริษัทของตนเอง ทั้งนี้ ประสบการณ์ 20 ปี ในด้านการตลาดเครือข่าย ผสมกับความรักในสิ่งมีชีวิตทุกชนิด ตั้งแต่คน สัตว์ ไปจนถึงต้นไม้ ทำให้เขาเป็นผู้นำที่เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับ Young Living

คุณเทอร์เนอร์จบปริญญาโทสาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจากมหาวิทยาลัยชิคาโกส์ รวมถึงจบกฎหมายจากวิทยาลัยกฎหมายแห่งมหาวิทยาลัยชิคาโกส์ และจบปริญญาตรีสาขารัฐศาสตร์และภาษาสเปนจากมหาวิทยาลัยยูทาห์

เกี่ยวกับ Young Living Essential Oils

Young Living Essential Oils, LC เป็นผู้นำของโลกด้านน้ำมันหอมระเหย โดยใช้กระบวนการ Seed to Seal(R) อันเข้มงวดในการผลิตน้ำมันหอมระเหยบริสุทธิ์สำหรับทุกคน ทุกครอบครัว และทุกไลฟ์สไตล์ กระบวนการดังกล่าวช่วยให้มั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ทั้งหมดเป็นของแท้ ปราศจากสารเคมีสังเคราะห์ และบริสุทธิ์ 100% ซึ่งพันธกิจนี้เกิดจากความใส่ใจของบริษัทที่มีต่อโลกและผู้คนมาอย่างยาวนานกว่า 20 ปี สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ YoungLiving.com

อีเมลชนกรรณาดติดต่อ prinqueries@youngliving.com

โลโก้ - https://mma.prnewswire.com/media/323110/Young_Living_Essential_Oils_Logo.jpg